



# SCGP ท่มงบลงทุน 9 พันล.

■ ลุยปิดดีลเทคโนโลยีโอเวอร์ ■ ส่งรายได้ปี 64 ร้อนแรง



กุลเชษฐ์ ธาราจันทร์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นิเวศ คอนเน็คท์ - SCGP เจียดเงิน 9 พันล้านบาท เดินหน้าปิดดีลเทคโนโลยีโอเวอร์กลางปีนี้ สองแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/64 ขยายตัวดีตามยอดขายต่างประเทศ มั่นใจรายได้รวมปี 64 ทะลุแสนล้านบาท

นายกุลเชษฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเงินลงทุนในปี 64 ไร่ราว 20,000 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## Bหวังพลิกกำไร เจริญพันธมิตร เสริมแกร่งธุรกิจ

นิเวศ คอนเน็คท์ - B คาดผลงานปี 64 พลิกกำไร และรายได้โต 10-15% หลังปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่ง ขยายฐานลูกค้า เดินเครื่องรถบรรทุกหัวลากเต็ม 100% ลุยเจรจาพันธมิตรระดับโลก เสริมแกร่ง

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 10-15% และคาดว่าผลประกอบการจะพลิกกลับมามีกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุน 57.09 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่งให้มีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนส่งให้มีหลากหลายเพื่อรองรับการแข่งขัน รวมทั้งการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## SCI ร่วมวงประมูลงานใหม่ ซิงค์โรงไฟฟ้าชุมชน 7 แห่ง



เกียรติยศ เพียรวิทยาสกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นิเวศ คอนเน็คท์ - SCI เตรียมร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนกว่า 7 แห่ง กำลังผลิตกว่า 21 MW พร้อมมองหาโอกาสประมูลงานใหม่หวังเสริมแกร่ง Backlog ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 1,000 ล้านบาท

นายเกียรติยศ เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริก จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องผ่านบริษัทลูกกว่า 7 แห่ง [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



PTG จัดประชุม AGM ประจำปี 2564

พล.ต.อ. สุนทร ช้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท นายพัทพักรกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

**ประกันเบ็ดเสร็จ IPR** เสียเงินน้อย จ่ายน้อย

โทร 1737

เว็บไซต์: [www.ipr.com](http://www.ipr.com)



## SCGP

โดยจะแบ่งไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 9,000 ล้านบาท และน่าจะได้อุปสรรคภายในกลางปีนี้ ขณะที่เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะใช้ในการพัฒนาบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ทั้งในธุรกิจแพคเกจจิ้งและธุรกิจเยื่อและกระดาษ

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/64 ประเมินว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้นทุนของเม็ดพลาสติก และค่าระวางเรือ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม



บริษัทสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี และได้มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศนั้นอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ซึ่งบริษัทพยายามให้สัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นขยายตลาดในโซนอาเซียนเป็นหลัก เพื่อเป็นการกระจายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงการพึ่งพิงของฐานลูกค้าเดิมได้อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่ารายได้รวมในปี 64 จะทำได้มากกว่า 100,000 ล้านบาท หรือเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อน ตามแผนที่วางไว้ โดยมาจากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการขยายกำลังการผลิตที่จะแล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาส 2/64 และการเข้าซื้อกิจการ 3 คิลในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องสนองความต้องการสินค้าที่สูงขึ้น ●

## SCI

กำลังการผลิตมากกว่า 21 MW หลังการไฟฟ้าภูมิภาคเปิดให้ยื่นประมูลตั้งแต่วันที่ 27-30 เม.ย. 64 โดยคาดว่าจะทราบผลภายในไตรมาสที่ 3/64 พร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 64 นี้ มองว่าธุรกิจในประเทศทั้งหมดจะมีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากจะมีการทยอยรับรู้งานในมือที่เหลือจากปีก่อน โดยปัจจุบันมี Backlog แบ่งเป็นงาน ตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างสะพานรถไฟ เป็นต้น



นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจงานรับเหมาในประเทศเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งยังคงเดินหน้า

เข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับการเติบโต และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ●



ดร.ปัญญา ปัญญาภิวัฒน์

## B

ที่เป็นซัพคอนแทรคจำนวน 3-5 ราย เพื่อหา

รถบรรทุกหวลากมาวิ่งเสริมความต้องการลูกค้า และให้สอดคล้องกับการขยายฐานลูกค้าของบริษัทไปยังกลุ่มอาหาร กลุ่มยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มอาหารสัตว์ ซึ่งปีนี้มองว่าความต้องการใช้บริการขนส่งรถบรรทุกหวลากจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ขณะที่บริษัทคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจน โดยนอกจากธุรกิจหลักคือธุรกิจขนส่งที่มีการเติบโตแล้ว บริษัทจะมีรายได้จากเงินลงทุนในบริษัท บียอนด์แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทไซลูชั่นส์ มอเตอร์ส ซึ่งประกอบกิจการให้เช่ารถระยะยาวในรูปแบบ Operating Lease และให้เช่าระยะสั้น โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม และการลงทุนในบริษัทมูนซีอิต เวเนเจอร์แคปิตอล จำกัด ●



# EXIM BANK เสริมสภาพคล่องแก่ลูกค้า

นิวส์ คอนเน็คท์ - EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อ เยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ใน CLMV วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท พร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในตลาดเมียนมา

ดร.รัชนี วรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ตลาด CLMV ถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกของไทยไปตลาด CLMV เริ่มชะงักลงในปี 63 โดยหดตัวกว่า 11% ส่วนในปี 64 ยังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ภายในเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและลงทุนในตลาดเมียนมา

ทั้งนี้ ภาพรวมกลุ่มประเทศ CLMV ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการของไทยอยู่มาก ซึ่งธนาคารมองว่าการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ได้แก่

มาตรการสินเชื่อ CLMV อุ้มนใจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการไทยใน CLMV



ดร.รัชนี  
วรกิจโกศาทร

วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี รวมทั้งยังออกมาตรการเยียวยาธุรกิจไทยในเมียนมา สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ EXIM BANK สามารถพักชำระหนี้เงินต้นกรณีวงเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินรวมสูงสุดไม่เกิน 180 วัน

นอกจากนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเมียนมา ซึ่งผู้ประกอบการไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากการชำระเงินล่าช้าและการ

ชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้าในเมียนมา EXIM BANK จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านมาตรการต่างๆ ตามความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีลูกค้า EXIM BANK ที่เป็นผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในตลาดเมียนมา จำนวนกว่า 200 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 5,300 ล้านบาท การออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในเมียนมาจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยได้

## ภาพข่าว



### ◀ BKI ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน E-AGM

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 นำโดยนายชัย ไสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่

### ▶ ไทยพาณิชย์ จับมือ A money ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเงินสด A money พัฒนาช่องทางบริการให้บริการใหม่บน A money Application โดยสนับสนุนบริการ SCB API เพื่อเชื่อมโยงช่องทางรับ-ส่งคำสั่งในการดำเนินการไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางโอนเงินไปยังปลายทางแบบเรียลไทม์ จึงช่วยให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้บริการ A money Mobile Application เพื่อเบิกถอนเงินสดผ่านการโอนเงินออกไปสู่บัญชีธนาคารที่ต้องการได้ ทุกแห่งทันที

